

Apostolic Order : การปกครองรูปแบบของอัครทูต



โดย แดน จัสเตอร์

การปกครองรูปแบบอัครทูต (Apostolic order) มีสองความหมาย อันดับแรกคือ การปกครองที่มีในสถานนมัสการ (มีความหมายเดียวกันกับคำว่า คริสตจักร) ซึ่งดำเนินชีวิตตามคำสอนแบบดั้งเดิมของอัครทูตในยุคแรก ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างสมเหตุสมผล อันดับที่สอง เราให้สถานนมัสการของเราอยู่ ภายใต้ผู้นำที่เป็นอัครทูตผู้ได้รับการคัดเลือกโดยพระเจ้าในปัจจุบัน และได้รับการยืนยันอย่างเหนือธรรมชาติในฐานะ ผู้รับใช้ที่ควบคุมดูแลสถานนมัสการ นี่คือการงานในการปกครองของพระเจ้า

ตามหลักการ พระคัมภีร์ คณะผู้ปกครองจำนวนหนึ่งจะเป็นผู้ปกครองสถานนมัสการ (คริสตจักร) สิ่งนี้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในพระธรรมกิจการที่กล่าวไว้ว่า ผู้ปกครองทั้งหลายถูกแต่งตั้งโดยเปาโล มันน่าอัศจรรย์ที่มีการเน้นย้ำบ่อยครั้งที่มีเพียงศิษยาภิบาลอวาโรสเท่านั้นเป็นผู้ปกครอง ผมเชื่อในผู้นำของกลุ่มคณะผู้ปกครอง แต่การปกครองโดยคณะผู้ปกครองในคริสตจักรท้องถิ่น ต่างๆ ถูกเน้นย้ำในพันธสัญญาใหม่

ตามหลักพระคัมภีร์ในพันธสัญญาใหม่ สถานนมัสการ(คริสตจักร)ในท้องถิ่นต่างๆไม่ได้เป็นอิสระ เพราะว่าเมื่อคริสตจักรทวีเพิ่มขึ้น พวกเขาถูกเชื่อมต่อกันโดยคณะผู้ปกครองคณะหนึ่งของเมืองซึ่งมีสมาชิกนับเป็นพันๆ คริสตจักรทั้งหลายนี้ยังอยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าอัครทูต ไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรที่สร้างขึ้นหรือก่อตั้งบนพื้นฐานดั้งเดิมจากผู้ที่ยกคณะผู้ปกครองส่งไปโดยตรงหรือไม่ก็ตาม เหมือนกรณีของทิโมธี ครึ่งแล้วครึ่งเล่าที่เปาโลได้บอกข้อแก้ไขไปยังคริสตจักรทั้งหลาย หากว่าคริสตจักรปฏิเสธคำเตือนของเปาโล? เขาก็คงได้แต่วางใจในฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติที่จะควบคุมให้ทุกคนเชื่อฟังสิทธิอำนาจของเขา ผู้ปกครองเป็นผู้มีสิทธิอำนาจในระดับท้องถิ่น และเป็นผู้ที่

จะบังคับใช้กฎระเบียบของพระเจ้าหรือ มาตรฐานของปกครองที่ชอบธรรมและดีพร้อม

ในโครงสร้างนี้ เหล่าอัครทูตเองควรจะเคารพนับถือต่อผู้นำอาวุโส ทีมผู้นำอาวุโสระบบพันธกิจทั้งห้าควรมีสติในการควบคุมดูแลอัครทูตอาวุโส เพื่อเขาจะได้รับ การพิจารณาในกรณีที่เขาทำความผิดบาป และสามารถถูกปลดออกได้

สมาชิกก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างของการปกครองของคริสตจักรเช่นกัน ในมัทธิว 18:15 สมาชิกทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขเมื่อผู้หนึ่งทำความผิดบาป กาลาเทีย 6:1-2 พูดถึงสมาชิกที่จะช่วยแก้ไขให้แกกันและกัน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ปกครองยังสามารถได้รับการแก้ไขจากคำพยานของสมาชิกสองหรือสามคน ส่วนสมาชิกก็สามารถร้องเรียนไปยังอัครทูตและคณะที่ปรึกษา เมื่อผู้นำทั้งหลายทำบาปและ ไม่มีการกลับใจใหม่

การนำที่ดีมีผลกับสมาชิกของชุมชนในกระบวนการให้ข้อมูลและกล้าที่จะตัดสินใจหลัก ๆ เช่นเดียวกับการเป็นขวัญและกำลังใจของผู้นำทั้งหลาย สิทธิอำนาจนั้นเป็นของผู้ปกครองทั้งหลาย แต่ผู้ปกครองที่ชาญฉลาดจะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับสมาชิก

ถูกเรียกตามของประทาน

ของประทานนั้นถูกย้ำมากในเอเฟซัส 4 เราได้อ่านว่าพระเจ้าให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศ บางคนเป็นศิษยาภิบาล และบางคนเป็นครู เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติในพันธกิจ คริสตจักรจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนสำหรับของประทานทั้ง5

ขณะที่ในยุคปัจจุบัน พวกเราไม่เชื่อว่าใครๆก็สามารถเขียนพระคัมภีร์ขึ้นได้ หน้าที่ของอัครทูตในการบริหารปกครองและเลี้ยงดูผู้เชื่อเติบโต และขยายอาณาจักรออกจากคริสตจักรท้องถิ่นนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ดังนั้นคริสตจักรทั้งหลายจึงเข้าร่วมโปรแกรมการอบรม การประชุม และพันธกิจที่มีโอกาส นิमितของคริสตจักรจึงเป็นหนทางสู่การทวีคูณการเชื่อมต่อคริสตจักรต่างๆเข้าหากัน

สรุป: หนังสือเอเสเคียล – ตอนที่1



ในตอนที1นี้ อาเซอร์ได้พูดถึงเกี่ยวกับความสำคัญของการเห็นคำพยากรณ์ของ พันธสัญญาใหม่ทั้งหมดเกี่ยวกับการสิ้นยุค ซึ่งมีรากฐานจากพันธสัญญาเดิม หนังสือเอเสเคียลประกอบด้วย 14 บทที่อธิบายถึงรายละเอียดการพยากรณ์อย่างเจาะจงเกี่ยวกับการสิ้นยุคที่เราทุกคนควรจะคุ้นเคยกับมัน ในการรับชมเป็นภาษาอังกฤษ [กรุณาลิขิตที่นี่!](#)

ชาวยิวปฏิเสธพระเยซู – จริง หรือ ไม่จริง?

โดย เอลฮานาน เบน ออฟราฮัม, สรุป

ผู้อ่านโดยทั่วไปจะตอบว่า: จริง แต่หากถามกลับกันว่า : แล้วใครต้อนรับพระเยซู? ในศตวรรษที่1 ของคริสต์ศักราช ได้มีการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆในพระธรรมพระกิตติคุณในพันธสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นในรัฐยิว คือแผ่นดินอิสราเอล คำว่า "ปาเลสไตน์" ไม่ปรากฏในพันธสัญญาใหม่เลย ทูตสวรรค์ได้มาปรากฏแก่โยเซฟและมารีย์และกล่าวถึงแผ่นดินว่า "ดินแดนอิสราเอล" (มัทธิว 2:20,21)

อาจจะเป็นข้อถกเถียงที่ว่าพระกิตติคุณของยอห์นนั้น ได้ชี้ให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่าง "ชาวยิว" และผู้ติดตามเยซู(พระเยซูคริสต์ในภาษาฮีบรู) ซึ่งสร้างความขัดแย้งระหว่าง "คริสเตียน" และ "ชาวยิว" แต่นี่คือความผิดพลาดที่เกิดจากการอ่านข้อความ มีการใช้คำว่ายิวในการอ้างถึงผู้นำศาสนายูดาย แต่ไม่ได้หมายถึงชนชาวยิวทั้งหมด ในยอห์น 19:38-40 นิโคเดมัสผู้นำชาวยิว ผู้เป็นสาวกลับๆของพระเยซู "กลัวพวกยิว" ได้นำเครื่องเทศมาใส่ศพของเยซูว่า "ซึ่งเป็นพิธีฝังศพตามธรรมเนียมยิว"

ในหนังสือกิจการที่เราได้อ่านถึงคนยิวจำนวนมากมาเป็นหมื่นคนเข้าสู่ความเชื่อในพระเมสสิยาห์ และหลายคนนั้นเป็นพวกฟาริสี ปุโรหิต และอาจารย์สอนศาสนายูดาย (กิจการ 21:20) รวมถึงนิโคเดมัส และโยเซฟแห่งอาริมาเทีย ในวันเพนเทคอสต์ (ชาวโวลด์) เราเห็นชาวยิวเป็นหมื่นๆคนไปที่สระมิกเวห์ (ลานบัพติศมา) พิธีการชำระให้บริสุทธิ์ตามประเพณีของชาวยิวโบราณ ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเขาสู่อื่น หลังจากนั้นเราได้เห็นเปาโล และสิลาสเข้าไปเมืองของชาวต่างชาติอย่างเมืองฟิลิปปี ที่นั่นมีคนท้องถิ่นซึ่ง

ว่า "คนเหล่านี้เป็นพวกยิว" (กิจการ 16:20)

ชาวยิวเหล่านี้ไม่ได้ปฏิเสธพระเยซู แต่เป็นสาวกของพระองค์ และเป็นอัครทูตผู้นำข่าวประเสริฐเข้าสู่ต่างชาติ

อัปเดต

การเลือกตั้งของอิสราเอล – พรรคลิเบอร์แมนกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบพรรคแชสได้ตกลงไปอยู่ลำดับช่วงกลาง พรรคคาห์โลนได้ลงชื่อผู้สมัครใหม่เพิ่มเติม พรรคลาพิตยังไม่พบทิศทางแน่ชัด พรรคแรงงานได้แสดงให้เห็นถึงพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ยังมีความไม่ไว้วางใจในประวัติของลิฟนิที่ได้เปลี่ยพรรคอย่างต่อเนื่อง พรรคของเนทันยาฮูอาจจะได้เปรียบจากเหตุการณ์ที่ถูกผู้ก่อการร้ายโจมตีที่ผ่านมา และพรรคของเบนเนทที่ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนที่จะต่อต้านการสมรสของรักร่วมเพศ

ก่อการร้ายที่ฝรั่งเศส - ที่เราได้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนหน้าจะเกิดการจู่โจมจำนวนผู้อพยพชาวฝรั่งเศสมียอดสูงมาก แล้วยิ่งหลังจากเหตุโจมตีครั้งใหม่ ความกลัวในชุมชนยิวฝรั่งเศสจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างตึงเครียด แม้ว่าจะมีการรวมตัวของการเดินขบวนประท้วง แต่ชาวยิวอิสราเอลหลายคนยังคงตื่นตระหนกที่ได้ยินข่าวจากสื่อของยุโรปรายงานว่า การโจมตีเป็นการโจมตีเพื่อการแสดงออกของเสรีภาพ แทนที่จะเสนอข่าวต่อต้านการโจมตีโดยอิสลามชีฮาด

Shai Sol – ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งบนจอทีวีพร้อมคำพยานเกี่ยวกับความเชื่อของเธออย่างชัดเจนจนไปถึงคนนับพัน เธอผ่านเข้าสู่รอบถัดไป โปรตอธิษฐานเพื่อการปกป้องที่เธอถูกโจมตีเกี่ยวกับคำพยานของเธอ โดยพระคุณและการจัดเตรียมให้เธอได้ขยับไปข้างหน้าในการวางแผนผลิตอัลบั้มต้นฉบับขึ้น